

XÂY DỰNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA Trần trở của tổ chức công đoàn, mong mỏi của công nhân lao động

Những năm qua, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, có mặt trong tất cả các ngành nghề, thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với việc đào tạo những lớp công nhân vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, việc xây dựng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động là việc làm cần thiết, là mục tiêu hướng tới của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, đặc biệt là tổ chức công đoàn.

KỶ 1: NHU CẦU BỨC THIẾT CỦA CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao không chỉ là nơi nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động (CNLD) mà còn là cầu nối quan trọng để truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương tới đội ngũ CNLD. Việc xây dựng thiết chế văn hóa cho CNLD là nhu cầu bức thiết cần được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị.

Phòng trọ - lựa chọn khả dĩ nhất của công nhân

Với những CNLD xa nhà, nhà trọ chính là nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. Thế nhưng, hiện nay phần lớn nhà trọ cho CNLD trên địa bàn tỉnh chất lượng thấp, điều kiện sống tối thiểu vẫn chưa bảo đảm, chưa nói đến yếu tố tinh thần, đời sống văn hóa.

Hơn 2 năm nay, căn phòng trọ rộng gần 15m² tại xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình) là nơi sinh hoạt của 4 người trong gia đình chị Nguyễn Thị Hoài, công nhân Công ty TNHH Công nghệ phẩm Jinmao Thái Bình. Mặc dù biết nơi ở an ninh không bảo đảm, thiếu không gian giải trí nhưng gia đình chị không còn lựa chọn nào khác. Chị Hoài chia sẻ: Diện tích phòng trọ nhỏ, bao gồm cả công trình vệ sinh và nơi nấu ăn nên rất bất tiện. Song

đây là lựa chọn tốt nhất đối với gia đình tôi vì giá rẻ. Tôi rất mong muốn có được chỗ ở thoáng mát, rộng rãi hơn nhưng với mức thu nhập hiện nay thì rất khó.

Ông Trần Đức Hiền, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh hiện đang quản lý hơn 30.600 đoàn viên. Hiện nay, thu nhập bình quân của CNLD trong các doanh nghiệp là 6,5 triệu đồng/người/tháng. Với mức thu nhập như trên, phần lớn CNLD còn nhiều khó khăn trong đời sống, đặc biệt là những người xa nhà,

phải ở trọ. Hầu hết doanh nghiệp chưa xây dựng nhà ở tập thể cho CNLD nên có khá đông CNLD ở các khu công nghiệp phải thuê nhà trọ chất lượng thấp, diện tích chật hẹp. Đời sống vật chất của đoàn viên, CNLD còn nhiều khó khăn, thiếu thốn dẫn đến đời sống tinh thần của họ cũng nghèo nàn, đơn điệu.

Mong mỏi được nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần

Cũng giống như gia đình chị Nguyễn Thị Hoài, dù làm việc ở thành phố nhiều năm nhưng cuộc sống của gia đình chị Phạm

Thị Thịnh, công nhân Công ty TNHH May Hualida Thái Bình vẫn còn nhiều khó khăn. Chịu khó tăng ca nhưng thu nhập của vợ chồng chị chỉ đủ trang trải cuộc sống. Kinh tế "thiếu trước hụt sau" nên vợ chồng chị không có điều kiện, thời gian để sinh hoạt văn hóa, giải trí. Chị Thịnh chia sẻ: Hàng ngày vợ chồng tôi đi làm từ sáng sớm đến tối mịt. Những ngày không tăng ca thì chúng tôi cũng phải dành thời gian chăm sóc con cái nên cũng không có điều kiện để sinh hoạt văn hóa. Thông thường tôi hay xem, đọc thông tin trên các trang mạng xã hội qua điện thoại trước khi đi ngủ để giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày làm việc. Vào cuối tuần rảnh rỗi, tôi cũng rất muốn được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nhưng phải đi xa và tốn chi phí mới có địa điểm để tập luyện thể thao, văn hóa, giải trí.

Điện thoại có kết nối internet ngày càng trở thành phương tiện giải trí duy nhất của nhiều người; anh Trần Văn Hùng, công nhân Công ty TNHH TAV cũng không phải ngoại lệ. Nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn còn trĩu nặng nên việc tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí với anh còn nhiều hạn chế. Anh cho biết: Tôi thường xuyên tăng ca để kiếm thêm thu nhập nên quỹ thời gian rất hạn hẹp. Mỗi ngày đi làm về đến phòng trọ đã mệt rã rời



Đời sống vật chất, tinh thần của công nhân lao động còn nhiều khó khăn. Trong ảnh: Chị Nguyễn Thị Hoài, công nhân Công ty TNHH Công nghệ phẩm Jinmao Thái Bình cùng các thành viên gia đình trong căn phòng trọ rộng gần 15m².



Ông Mai Trung Lâm,
Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam

Việc thiết chế văn hóa không chỉ khiến đoàn viên, công nhân lao động ít có cơ hội được rèn luyện sức khỏe mà còn khó có môi trường để phát triển toàn diện. Từ đó ảnh hưởng đến đời sống của đoàn viên, công nhân lao động cũng như sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, Công đoàn chủ trọng tham mưu lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao cho đoàn viên, công nhân lao động; đồng thời, có các phần thưởng cho tập thể, cá nhân tham gia tích cực.



Bà Hồ Thị Phương,
Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy

Những năm qua, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện đã tích cực phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức các giải thể thao, giao lưu văn nghệ giữa công đoàn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng thời, phối hợp với công đoàn các doanh nghiệp tổ chức giải thể thao cho người lao động. Từ những hoạt động văn nghệ, thể thao đó, công nhân lao động tích cực tham gia và đóng góp cho sự phát triển của phong trào, góp phần tích cực vào phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.



Công nhân lao động mong mỏi được nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty TNHH May Hualida Thái Bình.

nên tôi cũng chỉ tranh thủ "lướt" điện thoại một lúc rồi đi ngủ để có sức khỏe làm việc cho ngày hôm sau. Nếu có cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, giải trí thì chủ yếu cũng là được Công đoàn và Công ty tổ chức, nhưng cũng chỉ 1 - 2 lần/năm.

Đa phần CNLD còn trẻ tuổi, nhu cầu thụ hưởng văn hóa, vui chơi, giải trí cao. Bên cạnh đó, dù hiện nay tại các khu dân cư hầu như đều đã có câu lạc bộ văn nghệ, thể thao nhưng vì khung

giờ làm việc luân phiên thay đổi theo ca, kíp nên CNLD khó duy trì hiệu quả việc tập luyện tại đây. Không có thời gian, điều kiện nên sau khi tắt bật tăng ca, hầu hết CNLD trở về phòng trọ, "làm bạn" với chiếc điện thoại. Từ đó dẫn tới hệ quả là việc bị cuốn theo những trào lưu, thông tin trên mạng xã hội, thậm chí trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo, tin dụng đen.

Có thể khẳng định, việc xây dựng thiết chế văn hóa cho

CNLD là nhiệm vụ cấp bách, bởi CNLD là một trong những lực lượng nòng cốt, tạo ra của cải vật chất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp. Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần cho CNLD sẽ giúp họ ổn định sức khỏe, giúp cho mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp thêm bền vững, góp phần tạo ra nguồn lực cho xã hội.

(còn nữa)
THU TRANG - TÚ ANH

Đổi mới quy trình xét nghiệm, tăng sự hài lòng cho người bệnh

Việc đổi mới quy trình lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm sử dụng hệ thống vận chuyển mẫu bằng khí nén kết hợp chữ ký số tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã mang lại lợi ích cho cả bệnh nhân, nhân viên y tế và Bệnh viện. Đây là giải pháp đạt giải ba hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật lần thứ X.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Việt, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình, chủ nhiệm giải pháp cho biết: Xét nghiệm đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, điều trị, tiên lượng và dự phòng bệnh tật. Tại Bệnh viện, trước kia, sau khi được chỉ định xét nghiệm, bệnh nhân sẽ được nhân viên y tế lấy mẫu, ghi thông tin trên mẫu và gom đủ mẫu mới chuyển lên phòng xét nghiệm. Tuy nhiên, việc ghi mẫu thủ công có thể gây ra sự nhầm lẫn cộng với nguy cơ vỡ lọ đựng mẫu trong quá trình vận chuyển... Bên cạnh đó, người bệnh sẽ mất thời gian chờ đợi kết quả, mang phiếu kết quả xét nghiệm tới cho bác sĩ để kết luận, chỉ định nhập viện hoặc phát thuốc điều trị ngoại trú. Thời gian chờ đợi lâu, đồng người có thể gây chèn lấn, bức xúc cho người bệnh. Thấy được những hạn chế, bắt cập trong quy trình lấy mẫu, trả kết quả, tôi và thạc sĩ Bùi Thị Thanh Xuân, Trưởng Khoa Xét nghiệm của Bệnh viện đã nghiên cứu đổi mới quy trình lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm sử dụng hệ thống vận chuyển mẫu bằng khí nén kết hợp chữ ký số tại đơn vị.



Hệ thống vận chuyển mẫu bằng khí nén tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình có thể vận chuyển được khoảng 1.800 mẫu/giờ.

Từ khi hệ thống vận chuyển mẫu bằng khí nén và trả kết quả bằng chữ ký số triển khai tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã mang lại hiệu quả, thuận lợi, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chờ kết quả cho bệnh nhân, giảm nhân lực cho Bệnh viện. Hệ thống vận chuyển được lắp đặt thông suốt từ khu vực phòng lấy mẫu tới Khoa Xét nghiệm. Theo đó,

hệ thống sẽ vận chuyển mẫu vật chứa trong hộp di chuyển tới các phòng lấy mẫu đến khoa xét nghiệm trong cùng một khung giờ của tòa nhà của Bệnh viện; máy nén khí tạo ra các lực hút, đẩy tinh khiết chuyển động cho hộp trong đường ống. Tốc độ vận chuyển 6m/giây. Mỗi hộp có thể chứa ít nhất 30 tuýp mẫu/lần vận chuyển; 1 giờ có thể vận chuyển được khoảng 1.800 mẫu. Việc vận chuyển mẫu có thể thực hiện liên tục (kể cả 1 tuýp mẫu).

Sự kết hợp "3 trong 1" trong vận chuyển mẫu, trả kết quả và sử dụng chữ ký số điện tử trên nền phần mềm quản lý bệnh viện thông minh sẵn có đã tăng tính chuyên nghiệp, hiện đại hóa môi trường làm việc tại Bệnh viện. Sau khi có kết quả xét nghiệm, trưởng khoa xét

Trong thời gian chờ kết quả, tôi có thể đi siêu âm hoặc làm các việc khác; cũng không phải ngồi chờ trả kết quả mang đến phòng khám ban đầu mà kết quả được chuyển qua phần mềm tới bác sĩ thăm khám. Điều này đã giảm thời gian chờ đợi, đi lại khiến người bệnh rất hài lòng, nhất là người cao tuổi như tôi.

Không chỉ mang đến những thuận lợi cho người bệnh, giảm thời gian chờ đợi, việc đổi mới quy trình lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm sử dụng hệ thống vận chuyển mẫu bằng khí nén kết hợp chữ ký số còn mang đến tiện ích cho bác sĩ, nhân viên y tế. Kỹ thuật viên trưởng Trần Việt Hùng, Khoa Xét nghiệm cho biết: Trước đây, để thực hiện các xét nghiệm, chúng tôi phải chờ gom mẫu ở dưới chuyển lên, làm xét nghiệm rồi gom kết quả, đọc trả cho người bệnh nhưng giờ đây mẫu được chuyển lên liên tục rút ngắn rất nhiều thời gian. Khi các mẫu được hệ thống chuyển tới, chúng tôi tiến hành phân loại mẫu và làm các xét nghiệm. Việc đổi mới quy trình lấy mẫu, trả kết quả và chữ ký số đã giúp Bệnh viện giảm nhân lực vận chuyển mẫu, trả kết quả; tiết kiệm giấy in, tránh thất lạc giấy trả kết quả và thời gian chờ đợi mẫu. Thời gian đó, chúng tôi có thể tập trung vào các công việc chuyên môn khác để phục vụ người bệnh tốt hơn. Bên cạnh đó, có kết quả xét nghiệm sớm của bệnh nhân, các bác sĩ ở ban khám và bác sĩ lâm sàng sẽ chẩn đoán và ra y lệnh kỹ thời cho người bệnh.

Là đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện sớm nhất việc đổi mới quy trình lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm sử dụng hệ thống vận chuyển bằng khí nén kết hợp chữ ký số, với tinh minh, sáng tạo, hiệu quả kinh tế và có thể ứng dụng, nhân rộng, giải pháp của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Bình đã được một số cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh đến tham quan, học tập, triển khai. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hướng tới đích đến trở thành bệnh viện thông minh mà Bệnh viện đã đặt ra.

HOÀNG LANH

CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Tâm huyết với nghề



Cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân luôn hết lòng vì học sinh.

Hơn 15 năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người", cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân, Trường THCS Hợp Hưng (Đông Hưng) luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, gương mẫu trong mọi công việc, không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, trở thành tấm gương học và làm theo Bác.

Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Thái Bình chuyên ngành sinh học, năm 2008, cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân về công tác tại Trường THCS Hợp Hưng (trước là Trường THCS Đồng Hợp). Cô chia sẻ: Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ đối với người giáo viên: "Mỗi người thầy giáo, cô giáo phải không ngừng rèn luyện để luôn tiến bộ, phải có kiến thức và phương pháp giảng dạy tốt, có nhân cách đạo đức và có tình thương yêu học sinh, say mê với nghề nghiệp và không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt", tôi luôn nhắc nhở bản thân mình phải nỗ lực vươn lên, không ngừng học tập, bồi dưỡng kiến thức và học hỏi kinh nghiệm để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Học Bác trước hết học về lối sống giản dị, tác phong làm việc tích cực, cách sắp xếp công việc

khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm khi thực hiện công việc và không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học, hết lòng vì học sinh.

Công tác tại Trường THCS Hợp Hưng, cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân luôn nghiêm túc, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao. Cô luôn tìm tòi nghiên cứu tư liệu để làm giàu kiến thức cho mình, lắng nghe và học tập kinh nghiệm từ đồng nghiệp; đặc biệt, cô luôn tích cực đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy, lấy học sinh làm trung tâm. Cô tích cực chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sáng tạo các phương pháp giảng dạy mới để tạo sự hứng thú, phấn khởi cho học sinh trong học tập và biết vận dụng kiến thức gắn với thực tiễn thông qua thuyết trình bài giảng bằng các video clip, ứng dụng kiến thức tự nhiên vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống thông qua các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học. Em Phạm Công Vinh, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Hợp Hưng chia sẻ: Tôi học môn khoa học tự nhiên vốn rất khó đối với chúng em, tuy nhiên

các cô bài giảng của cô giáo

Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành những tiết học hứng thú, dễ hiểu. Cô luôn tạo cơ hội cho chúng em được tìm tòi, khám phá thông qua thực hành, được vận dụng kiến thức rất thực tế.

Đảm nhận giảng dạy môn khoa học tự nhiên, nhiều năm liền cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân được nhà trường tin tưởng giao phụ trách hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật và đạt được nhiều thành tích cao. Cô vinh dự đạt giải nhì cuộc thi "Day học theo chủ đề tích hợp" cấp quốc gia năm học 2016 - 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử năm 2021 do Bộ tổ chức. Từ năm 2019 - 2023, cô là đại diện của tỉnh Thái Bình tham gia vòng bán kết và chung kết toàn quốc cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức; thực hiện nhiệm vụ tập huấn học sinh tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2020, 2022 và đạt giải tư cấp quốc gia.

Với những nỗ lực không ngừng đó, nhiều năm liền cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp, đạt danh hiệu lao động tiên tiến hàng năm, được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 lần được UBND huyện Đông Hưng tặng giấy khen. Năm học 2023 - 2024, cô được đề nghị tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giáo viên tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Phạm Quỳnh Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Hợp Hưng đánh giá: Cán bộ, giáo viên nhà trường luôn tích cực học và làm theo Bác. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Ngân là giáo viên trẻ, tâm huyết, yêu nghề, năng lực chuyên môn vững vàng, lối sống gương mẫu, luôn nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp, học sinh quý mến.

HÀ THUYẾT